

Số: 323/KH-UBND

Phú Mỹ, ngày 16 tháng 4 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ

Căn cứ Kế hoạch số 663/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Phú Tân, về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 trên địa bàn huyện Phú Tân.

Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên của thị trấn.

Nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các ngành, đoàn thể trên địa bàn thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo lĩnh vực, phạm vi quản lý; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các ngành, đoàn thể và các khóm.

Đẩy mạnh phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, các khóm trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn thị trấn đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kế hoạch đề ra.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023, làm cơ sở cho các ngành, đoàn thể và các khóm trên địa bàn thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. Đảm bảo việc thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch và tiến độ thời gian.

Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của Đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên. Trên cơ sở đó các ngành, các cấp trên địa bàn huyện tập trung nghiên cứu, lồng ghép việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên trong kế hoạch hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện Luật thanh niên năm 2020

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 triển khai thi hành Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ..

Tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; về vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; với mục đích để cho cán bộ, công chức nắm, hiểu rõ các quy định mới của Luật Thanh niên năm 2020.

Cơ quan thực hiện: Các ngành, đơn vị và các khóm.

Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

Đề nghị các ngành, đoàn thể và các khóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, tầm quan trọng của Luật Thanh niên đến nhân dân đặc biệt là học sinh, đội viên ưu tú mới kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm đưa Luật Thanh niên năm 2020 đi vào cuộc sống.

b) Tham mưu tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn với thanh niên trên địa bàn thị trấn, nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên về các nội dung có liên quan đến cơ chế, chính sách, công tác chăm lo phát triển thanh niên và các chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về công tác tại địa phương theo quy định tại Điều 10 của Luật Thanh niên và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định.

Cơ quan thực hiện: UBND thị trấn trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên thị trấn ban hành Kế hoạch tổ chức

triển khai thực hiện. Đồng thời xây dựng Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND với thanh niên theo quy định.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2024.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên thị trấn Phú Mỹ giai đoạn 2021 – 2030.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chiến lược phát triển thanh niên của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết, Chương trình phát triển thanh niên thị trấn Phú Mỹ giai đoạn 2021 – 2030.

Triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên đã được tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực.

Cơ quan thực hiện: Các ngành, đơn vị và các khóm.

Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

3. Triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên

Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến 1965-1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; Chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP.

Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Cơ quan thực hiện: công chức, cán bộ thuộc UBND thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý theo lĩnh vực tổ chức phối hợp thực hiện.

Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho thanh niên; kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho cán bộ, công chức của các cơ quan, ngành và các khóm trực tiếp làm công tác thanh niên

Đăng ký nhu cầu tập huấn kỹ năng cho thanh niên; kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Trong đó, tập trung bồi

dưỡng các kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ.

Cơ quan thực hiện: UBND thị trấn, Đoàn thanh niên thị trấn

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2024.

5. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Chương trình phát triển thanh niên

Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của các ngành và các xóm. Nội dung kiểm tra gồm:

Kết quả tổ chức triển khai Luật thanh niên năm 2020, Nghị quyết, Chương trình phát triển thanh niên, Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 và về lao động việc làm, khởi nghiệp của thanh niên, chăm sóc sức khỏe thanh niên bảo đảm đúng nội dung, tiến độ và hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh đưa công tác quản lý nhà nước về thanh niên đi vào nề nếp, ổn định; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, các đơn vị trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thị trấn.

Việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với thanh niên.

Cơ quan thực hiện: UBND, các xóm trên địa bàn thị trấn tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên theo lĩnh vực, phạm vi quản lý. Đề nghị Đoàn thanh niên thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ cùng phối hợp triển khai công tác giám sát các nội dung liên quan đến thanh niên.

Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2024.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hoá – Xã hội (phụ trách Thanh niên)

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, các xóm trên địa bàn triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình triển khai, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện phối hợp với các ngành có liên quan kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 theo quy định.

2. Cán bộ Đài truyền thanh

Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tuyên truyền rộng rãi, hiệu quả về nội dung của Luật Thanh niên năm 2020, các quy định pháp luật liên

quan đến thanh niên; việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, các hoạt động của thanh niên đã và đang diễn ra trên địa bàn thị trấn.

3. Công chức Tư pháp

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các nhóm thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên.

4. Công an thị trấn

Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thanh niên. Theo dõi tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội của thanh niên; đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tình hình vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh niên, thực hiện các công tác hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

5. Công chức Tài chính – Kế toán

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị trấn việc bố trí kinh phí hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch liên quan đến quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

6. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch phát triển thanh niên năm 2024 của xã và các văn bản pháp luật khác liên quan đến thanh niên; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp; tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng thanh niên bằng các hình thức và phương pháp phù hợp.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thanh niên được giao thực hiện.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thị trấn

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình, tham gia quản lý nhà nước và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

8. Trưởng các Nhóm

Căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thanh niên

theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

9. Chế độ, thông tin báo

Các ngành, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 gửi về Bộ phận VH TT (thông qua đ/c Nguyễn Ngọc Quý phụ trách Thanh niên), định kỳ trước ngày **30 tháng 5 (báo cáo 6 tháng)** và **trước ngày 8 tháng 11 năm 2024 (báo cáo năm)** để tổng hợp tham mưu UBND thị trấn báo cáo về Phòng Nội vụ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;
- TT. ĐU- UBND thị trấn;
- Các ngành, đơn vị có liên quan;
- Các khóm;
- Lưu: VT, VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lý Minh Châu